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อุบลราชธานี – หลังจากผานวิกฤตการณน้ําทวมจังหวัดอุบลราชธานีนานกวา 3 เดือน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

ที่ผานมา ภาคประชาชน นักวิชาการและภาคสวนอื่นๆ จัดเสวนาหัวขอ “มองหลากมุมกับโครงการผันน้ําเลี่ยง

เมืองอุบล” ที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลธานี โดยมีนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเขารวมรับฟังกวา 100 คน

และมีตัวแทนจากกรมชลประทานเขารวม

หวั่นโครงการผันน้ําทํา 2 หมูบานจมใตน้ํา

สุเวช จันทรจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบลไรใต อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กลาววา ตอนแรกที่ทราบวา

จะมีโครงการผันน้ําก็ดีใจ แต อ.พิบูลมังสาหาร อยูดานลางของแมน้ํามูลและลําโดมใหญ กวาสิบปีที่ไดดํารงตําแหนง

นายกองคการบริหารสวนตําบลไรใตนัน้ตนตองเผชิญกับปัญหาน้ําทวมใหญถึงสามครัง้ คือปี 2558 ปี 2562 และ 2

565 

“ปีที่น้ําทวมสูงที่สุดตัง้แตตัง้บานมารอยกวาปี คือ ปี 2565 ยังดีที่คนในตําบลชาวไรใตมีประสบการณเกี่ยวกับ

น้ําทวมมาหลายครัง้ จึงไดเรียนรูและแกปัญหา ทําใหความเสียหายไมมาก อยางไรก็ตามน้ําทวมแตละครัง้กินระยะ

เวลานานเป็นเดือน ครัง้ลาสุดน้ีทวมไป 14 จาก 15 หมูบาน ผูไดรับผลกระทบ 1,300 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสีย

หายเกือบ 4,000 ไร ตอนน้ีก็ทําเรื่องเยียวยาผลกระทบไปยังรัฐบาลยังไมเสร็จเลยครับ เพราะความเสียหายมีเยอะ

มาก
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“มื่อสองสามปีที่ผานมารับทราบเรื่องคลองผันน้ํายักษ ซึ่งมีขนาดควาากวาง 120 เมตร แรกทีเดียวก็ดีใจ แตเมื่อมาดู

แนวเขตของคลองผันน้ําที่จะพาดผานตัง้แตเขื่อนหัวนาลงมาที่หวยตองแวด หวยแมขาวสาร ขามลําโดม ไปที่ไรใต

ลงที่ลําหวยกวาง ออกที่แมน้ํามูลตรงที่ตําบลคันไรของเขื่อนสิรินธร เทาที่ทราบจะผากลางตําบลไรใตดวย

“ถาคลองผันน้ํามา ทัง้สองหมูบานในตําบลไรใตจะตองหายไปเลย ทัง้วัดสองวัด บานกวา 300 หลังคาเรือน ซึ่งระยะ

ตรงนัน้มีระยะพาดผานกวา 7 กิโลเมตรและจะมีอีกหลายหมูบานที่ไดรับผลกระทบ” นายกองคการบริหารสวนตําบล

ไรใต กลาว 

สุเวช กลาวอีกวา เมื่อมีการวิจัยเบื้องตนเรื่องคลองผันน้ําและทราบวาทางกรมชลประทานลงพื้นที่ออกแบบแนวทาง

โดยมีบริษทัที่ปรึกษาลงมาพื้นที่และเปิดแนวใหดู จึงทราบวาพื้นที่ตําบลไรใตจะมีคลองผันน้ําขนาดใหญผาน และนัน่

นํามาซึ่งความกังวล

“พี่น องเราอยูที่นัน่มาตัง้แตเกิด ไมมีใครอยากจะยายบาน สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือ มีสองหมูบานที่มีการกอตัง้มากวา

รอยปี ประกอบอาชีพเลีย้งสัตว เพราะเป็นทําเลที่เหมาะกับทําปศุสัตว ถาคลองผันน้ําผานมา ทัง้หมูบานจะไดรับการ

ชดเชยหรือเยียวยาไหม” เขาตัง้คําถาม 



โครงการผันน้ําไมไดทํา EIA กรมชลฯ ชีแ้จงไดศึกษาขอมูลแลว 

ขณะที่ตัวแทนกรมชลประทาน กลาววา โครงการที่ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการผันน้ําเบื้องตนเสร็จแลว แต

ไมมีการศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมหรือ EIA เน่ืองจากโครงการน้ีไมเขาเกณฑที่จะตองจัดทํา EIA

ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ แมจะใชงบประมาณกวาสี่หมื่นลานบาทก็ตาม 

ขณะที่ ไพโรจน  เตชะเจริญสุขจีระ ผูอํานวยการสวนวางโครงการที่ 2 สํานักงานบริหารโครงการ กรมชลประทาน

กลาววา โครงการผันน้ําเลี่ยงเมืองอุบลฯ มีการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลวครัง้หน่ึงในชวงปี 2554

ผลการศึกษาพบวา ในแมน้ํามูลมีเกาะแกงเยอะมาก มีสภาพทองน้ําที่สูงๆ ตํ่าๆ ในตอนนัน้มีความเห็นวา การแก

ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การขุดลอกและการทําลายแกงตางๆ เพื่อที่จะใหน้ําระบายไดงายมากยิ่งขึ้น 

“การแกปัญหาแบบน้ีมีผลกระทบตอธรรมชาติมาก ซึ่งก็ศึกษาในหลากหลายมิติและไดมีมวลชนสัมพันธ เริ่มตัง้แตปี

2564 ประชุมเวทียอยๆ แตในสถานการณโควิดทําใหเวทียอยที่จัดขึ้นมีผูเขารวมไมคอยมากนัก” ตัวแทนกรมชล

ประทาน กลาว 

ผูอํานวยการสวนวางโครงการที่ 2 สํานักงานบริหารโครงการ กรมชลประทาน ยังกลาวอีกวา ไดมีการจัดเวที



ออนไลนผานระบบคอนเฟอเรนซและลงพื้นที่ดวยการโฟกัสกรุปอีก 7 เวที ซึ่งไดขอสรุปและแนวทางวา จะผัน

น้ํามากแคไหน ผูไดรับผลกระทบจํานวนกี่ราย และเราก็ไดดําเนินการในเวทีสุดทาย คือ เวทีปัจฉิมนิเทศ เมื่อชวง

เดือนสิงหาคม ไดขอสรุปวา การกอสรางจะออกมาในแนวทางใด คากอสรางจะใชเทาไหรและมูลคาทางเศรษฐกิจเทา

ไหร 

“ตอนน้ีโครงการผันน้ําเลี่ยงเมืองอุบลฯ ก็ยังมีประชาชนที่คัดคานและเห็นดวยเชนเดียวกัน ซึ่งเราก็ยังไมไปถึงขัน้

ตอนการออกแบบในการกอสรางและดําเนินการแตตองการที่จะบูรณาการใหไดขอยุติที่สามารถไปตอไดทัง้สองฝ าย

ควบคูกับแนวทางในการแกไขปัญหาตอไป”

แนะแกไขน้ําทวมทัง้ลุมน้ําอีสาน 

จากนัน้ นิรันดร คํานุ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาววา

สถานการณน้ําทวมชวงปี 2565 ที่ผานมา จังหวัดมหาสารคามน้ําทวมหนัก เน่ืองจากมีแมน้ําชีไหลผาน และมีความ

สัมพันธกับลุมน้ํามูลในระบบของลุมน้ําอีสาน ฉะนัน้การจัดการพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จะมองเพียงแคอุบลราชธานี

อยางเดียวไมได

“การแกไขปัญหาน้ําทวมโดยพิจารณาเพียงแคพื้นที่อุบลฯ อยางเดียวไมได เพราะน่ีเป็นเรื่องของปัญหาระบบลุมน้ําที่

สัมพันธกัน ตัง้แตตนน้ําชี ตนน้ํามูล จนมาถึงอุบลฯ ปริมาณน้ํามากจากมหาสารคามทายที่สุดก็ตองไหลมาที่อุบลฯ

การออกแบบการแกไขปัญหาจึงควรตองพิจารณาทัง้ระบบลุมน้ํา”

เขายังบอกอีกวา ปัญหาสําคัญในการแกไขปัญหาน้ําทวมปัจจุบันมีประเด็นที่ตองตัง้คําถาม คือ ความรูและเทคโนโลยี

ในการจัดการน้ําที่ใชอยูเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมและปริมาณน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม ขอกังวลใจของ

ชาวบานเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ควรตอบคําถามไดใหชัดเจน รวมทัง้ใหความสําคัญกับกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางครอบคลุมและชัดเจน



จากน ัน สิริศักดิ์  สะดวก ผูประสานงานเครือขายประชาชนลุมน้ําอีสาน กลาววา การผันน้ําเลี่ยงเมืองอุบล ถาจะ

จัดการน้ําที่ไมตองใชงบประมาณกวา 4 หมื่นลานบาท ผานรูปแบบการจัดการน้ําที่มองและคํานวณฤดูกาลที่จะมาถึง

อยางเชนแมน้ําชีกวา 700 รอยกิโลเมตร แมน้ํามูลกวา 600 กิโลเมตร กวาจะไหลมาบรรจบระหวางแมน้ําชีและ

แมน้ํามูลที่วารินชําราบ ควรพรองน้ําออกกอนดีหรือไม 

“แนวทางแกไขน้ําทวม ควรพรองน้ําออกกอนที่น้ําจะมา อันน้ีเป็นหลักการงายๆ ที่ไมมีใครพูดถึง เราไมพูดถึงเมกกะ

โปรเจกตไดไหม เพราะตอนน้ีมีเขื่อนหลายแหงอยูในแมน้ําแลว หลักการน้ีผมคิดวา มันใชไดและลดความเสี่ยงดวย

ไมตองใชงบประมาณมากมายมหาศาล”

สําหรับกรณีโครงการผันน้ําเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี สิริศักดิ ์ กลาววา  แมโครงการน้ีจะเป็นทางเลือกหน่ึง แตยังไมมี

การพูดถึงมิติทางดานระบบนิเวศ สังคม อีกทัง้โครงการน้ียังไมไดศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือ EIA คําถาม

คือ เราไดศึกษาและเขาใจการจัดการน้ําแบบดัง้เดิมที่เขาเคยใชมากอนหรือไม หรือเราคิดวาเทคโนโลยีจะสามารถ

จัดการน้ําไดตลอด 24 ชัว่โมง ตลอดฤดูกาล 

“โครงการผันน้ําเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีที่ใชงบกวา 4 หมื่นลานบาท จะมีความคุมคามากน อยแคไหน ทราบวาสาเหตุ

ของปัญหาที่จะนํามาสูการผันน้ํา เป็นการมองแคเฉพาะจุดวาอุบลฯ เกิดน้ําทวมแคนัน้ แตไมมองลุมน้ําทัง้ระบบวามี



เขื่อนกี่ตัวแลว และจะจัดการยังไงโดยไมใชงบประมาณมากมายมหาศาล และลดความเสี่ยงไมใหน้ําทวมตัวเมือง

อุบลราชธานี และพื้นที่การเกษตรของพี่น องลุมน้ําชีและน้ํามูลที่กินระยะเวลานาน” 

นอกจากน้ีสิริศักดิ ์ ยังเสนอทางออกวา ไมควรมีการจัดการน้ําแบบรวมศูนยอํานาจอยูที่ภาครัฐ แตควรกระจายอํานาจ

ในการจัดการน้ําไปสูทองถิ่นในการจัดการน้ําไดโดยทองถิ่นตนเองจริงๆ และใชไดจริงรวมทัง้มีความคุมคาตลอดจน

ยัง่ยืนจริง สําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA ก็ควรการจัดการทรัพยากรน้ําภาคประชาชน

ดวย


